

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๖๕๖



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม โดยให้กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานของรัฐตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ ในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงขอให้อำเภอดำเนินการแจ้งกลุ่มเป้าหมายบันทึกข้อมูลแบบสอบถามสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ดังนี้

๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้งหมดของอำเภอ

๒. ประชาชนผู้รับบริการ อำเภอละ ๑๐ คน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวผ่าน QR Code หรือผ่านลิงค์ <https://linktr.ee/kamnandopa> ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อกรมการปกครอง จักได้รายงานผลให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

21/11/2566

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๓๖๕๙๔

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด



ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่ = 5946
วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖
16934

<input checked="" type="checkbox"/>	ปค.	()
<input type="checkbox"/>	ส.กม.	()
<input type="checkbox"/>	กจ.	()
<input type="checkbox"/>	นิติกร	()

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม โดยให้กรรมการปกครองในฐานะหน่วยงานของรัฐตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกระทรวงมหาดไทย โดยกรรมการปกครองในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทุกจังหวัดแจ้งอำเภอดำเนินการแจ้งกลุ่มเป้าหมายบันทึกข้อมูลแบบสอบถามสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ดังนี้

๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทั้งหมดของอำเภอ
 ๒. ประชาชนผู้รับบริการ อำเภอละ ๑๐ คน
- ทั้งนี้ ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวผ่าน QR Code หรือผ่านลิงค์ <https://linktr.ee/kamnandopa> ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อกรรมการปกครองจักได้รายงานผลให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ทราบต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



สำนักบริหารการปกครองท้องที่
ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๓๐๖-๑๔ ต่อ ๔๐๓

QR code

แบบสอบถามสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๑) แบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ
(การมีกลไกการรักษาจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ
และการใช้มาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของรัฐ)



๒) แบบสอบถามประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน
(การมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ)

